

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

.....

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสุพรรณบุรี ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี นั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ วิธีการคัดเลือก และการประกาศผลการคัดเลือก ดังนี้

เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	นายพงศกร แสงพันธุ์ตา
๒	นางสาวณัฐกฤตา ชาวสวนศรีเจริญ
๓	นางสาวอุษณีย์ ศรีบริสุทธิ์
๔	นางสาวรุจจาภา ยิ้มประเสริฐ
๕	นางสาวกนกวรรณ นุ่มดี
๖	นางสาวพิชชาภา ปรีดิวิสุทธิ์
๗	นายธนาวีร์ ปานแก้ว

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ

สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมขุนช้าง ชั้น ๙ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช และกำหนดเวลา ดังนี้

๒.๑ รายงานตัวเวลา ๑๓.๐๐ น.

๒.๒ เริ่มสอบสัมภาษณ์เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป

การประกาศผลการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น ๘ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยมราช และทางเว็บไซต์ที่ <http://www.yrh.moph.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงชื่อ พงษ์นรินทร์ ชาตริงสรณ์

(นายพงษ์นรินทร์ ชาตริงสรณ์)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

มาตรการเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(Coronavirus Disease ๒๐๑๙ : COVID-๑๙)
สำหรับผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ตามทีในขณะนี้ได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-๑๙ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้มีการรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน ๔ อัตรา สังกัดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และจะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเวลาในการรายงานตัวและการสอบสัมภาษณ์ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมขุนช้าง อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร นั้น

โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้ตระหนักถึงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น จำเป็นต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยได้มีการจัดระบบการคัดกรองและอุปกรณ์ป้องกันเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องวัดอุณหภูมิ ก่อนเข้าสู่อาคาร และมีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้ามาติดต่อ ทั้งนี้ ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ได้ปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้

๑. ให้ทำแบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-๑๙ โดยใช้แบบประเมินความเสี่ยงด้วยตนเองของโรงพยาบาลราชวิถี <http://rajavithi.emergencymed.net/corona/> ผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในกลุ่มมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคหรือติดเชื้อโรค CORONA VIRUS ๒๐๑๙ ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และติดต่อเจ้าหน้าที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทันที

๒. ในวันที่สอบสัมภาษณ์ให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สวมหน้ากากอนามัย (Surgical Mask) และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าห้องสอบสัมภาษณ์

